

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư.

Ngày 27/6, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội với cử tri thành phố Thái Bình và các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng.

Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Văn Thân, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Học, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Trần Khánh Thu,

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Tại các hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Các vị đại biểu Quốc hội, trong đó có các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm, các ý kiến phát biểu về các nội dung kỳ họp có chất lượng, sâu sắc, tâm huyết, mang tính xây dựng, được cử tri đánh giá cao. Cử tri cho rằng các phiên chất vấn đã có nhiều

đổi mới song các đại biểu Quốc hội khi nêu câu hỏi chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, người trả lời tập trung vào việc đưa ra các giải pháp khắc phục, đồng thời phải tích cực thực hiện các giải pháp đó. Cử tri kiến nghị sớm có các văn bản dưới luật, tạo sự thống nhất trong hướng dẫn, triển khai thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành.

Cử tri các huyện, thành phố kiến nghị có cơ chế, chính sách thí điểm để thực hiện các dự án trọng điểm; đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cử tri kiến nghị tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất, khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang hiện nay, đặc biệt là hỗ trợ cho các hộ tích tụ diện tích nhiều nhưng các thửa không liên kết; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp bền vững;

tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ bao tiêu nông sản, tránh tình trạng "được mùa mất giá".

Về giao thông, cử tri kiến nghị xây dựng mới những cây cầu đã xuống cấp, quy hoạch xây dựng sân vận động ở các địa phương đang thiếu; đẩy nhanh tiến độ thi công đường thành phố Thái Bình đi cầu Nhị. Về môi trường, cử tri cho rằng hình thức xử lý rác thải hiện nay chưa hiệu quả, vẫn gây ô nhiễm, vì vậy tỉnh cần sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao để xử lý triệt để rác thải nông thôn. Về các vấn đề xã hội, cử tri kiến nghị tăng cường nhân sự và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho tuyến y tế cơ sở; có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu điện; có chính sách cụ thể về bình dân giá; có cửa hàng sách nhân dân tại các huyện; có giải pháp quản lý chặt chẽ thị trường, xử lý hàng giả, hàng

nhái. Về chính sách người có công, cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ hàng tháng cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong. Về công tác cán bộ, cử tri đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện đúng việc bố trí cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách. Cử tri cho rằng việc mua sắm trang thiết bị tập trung là đúng, tuy nhiên cần nâng cao chất lượng các thiết bị được mua, cho phép các đơn vị chủ động đăng ký danh mục mua sắm mới theo nhu cầu nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội trấn trọng cảm ơn ý kiến của cử tri đóng góp cho hoạt động và sự phát triển của Quốc hội cũng sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời khái quát, nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình vào thành công chung của kỳ họp. Các đại biểu thông tin tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh, của thành phố và các huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chỉ đạo tổng hợp chuyển các số, ngành, địa phương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và chuyển kỳ họp Quốc hội tới.

NHÓM PHỎNG VIÊN

TỔ CHỨC KỶ THI NGHIỆM TỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Bắc Đông Quan chiều ngày 27/6.

Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh với 892 thí sinh, trong đó Trường THPT Lê Quý Đôn có 620 thí sinh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố có 263 thí sinh và 9 thí sinh tự do. Điểm thi đã bố trí 38 phòng thi, 5 phòng chờ và 1 phòng thi dự phòng. Điểm thi Trường THPT Bắc Đông Quan có 704 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó Trường THPT Bắc Đông Quan có 639 thí sinh và 65 thí sinh tự do. Điểm thi đã bố trí 30 phòng thi, 1 phòng chờ và 1 phòng thi dự phòng.

Tại các điểm thi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị hệ điều kiện cho kỳ thi năm nay. Đồng chí đề nghị ngành giáo dục tiếp tục rà soát lại toàn bộ nội dung công việc bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chú trọng công tác bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi, công tác coi thi, chấm thi. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong năm học nên ngành giáo dục cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế. Đồng thời, lưu ý các điểm thi chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế nhằm chủ động hỗ trợ thí sinh trong các trường hợp khẩn cấp. Bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm, hỗ trợ về nơi ăn, chỗ nghỉ cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi; tạo mọi điều kiện để thí sinh dự thi đi chuyển thuận lợi, an toàn trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên các thí sinh, chúc các em có sức khỏe và tâm lý thật tốt, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay.

* Sáng ngày 27/6, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi có 866 thí sinh, trong đó có 624 thí sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi và 242 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư. Điểm thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 846 thí sinh, trong đó Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 636 thí sinh và 210 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên của Trường Cao đẳng nghề Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Theo báo cáo nhanh của các điểm thi, các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo từ cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, phòng, chống cháy, nổ, tình huống mua bão...

Sau khi kiểm tra thực tế tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi. Đồng chí đề nghị các điểm thi tiếp tục chú trọng các khâu của kỳ thi, bố trí phòng thi, phòng dự phòng, phòng chờ, phòng làm việc của hội đồng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định. Quan tâm bố trí hợp lý nơi ăn, nghỉ dành cho cán bộ, giám thị coi thi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần nêu cao trách nhiệm, không được chủ quan, tránh để xảy ra sự cố, sự việc đáng tiếc. Đồng chí lưu ý cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện đúng quy chế nhưng không tạo áp lực để thí sinh thoải mái, yên tâm làm bài đạt kết quả cao nhất.

DANG ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

giảng viên Trường Cao đẳng y tế Luang Prabang và cán bộ y tế một số địa phương của nước bạn. Những đóng góp của Trường đã giúp nước bạn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tại buổi lễ, đồng chí Sếng-Phết Hùng-Bun-Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã thay mặt lãnh đạo nước CHDCND Lào trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Đại học Y Dược Thái Bình; trao huân chương, huy chương lao động và hữu nghị cho 16 cán bộ, giảng viên của Trường.

Cũng trong sáng ngày 27/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cử nhân y khoa năm 2023 cho 72 lưu học sinh nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

THI TUYỂN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

của tuyển truyền viên tại cơ sở, từ đó có định hướng bồi dưỡng, nhân rộng kỹ năng tuyển truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đạt kết quả tốt.

Với 3 phần thi dành cho mỗi đội, kết thúc hội thi, đối với giải từng phần, ban tổ chức trao giải xuất sắc nhất phần thi chào hỏi cho đội Vũ Thư, giải xuất sắc nhất phần thi tìm hiểu kiến thức cho đội Đông Hưng, giải xuất sắc nhất phần thi tiểu phẩm cho đội thành phố Thái Bình. Đối với giải toàn đoàn, ban tổ chức trao giải ba cho các đội: Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà, Thái Thụy, Tiền Hải; giải nhì cho các đội thành phố Thái Bình và Đông Hưng; giải nhất thuộc về đội Vũ Thư.

SƠ KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG...

(Tiếp theo trang 1)

đối tượng chính sách với tổng số tiến hơn 700 triệu đồng.

6 tháng cuối năm 2023, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương; tổ chức luyện tập, tham gia các cuộc kiểm tra, hội thi, hội thao phần đấu đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng và thành phố Thái Bình, Sở Công Thương, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã... bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn. Làm tốt công tác nắm nguồn, chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đề cao cảnh giác, tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống;

tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị xung viện, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng 47, góp phần đấu tranh, phân bác các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái trên không gian mạng; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị đầy

đủ, kịp thời vật chất hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các công trình công trình trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tốt vật tư, trang bị, vũ khí cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Trên 90% nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn

Sáng ngày 27/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện đề án "Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

Thời gian qua, Sở KH và CN đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đề án "Phát triển KH và CN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030" theo đúng kế hoạch đã đề ra, đạt được những kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu, chuyển giao thành tựu KH và CN được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động sự nghiệp KH và CN đã có những bước phát triển tốt, năng lực hoạt động được nâng cao. Đặc biệt, từ năm 2022, Sở KH và CN đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý các nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh. Qua đó đã từng bước giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý các nhiệm vụ KH và CN và đơn vị chủ trì chủ thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, đã có trên 90% nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ được ứng dụng vào thực tiễn; tối thiểu 40% sản phẩm của tỉnh được công nhận là sản phẩm quốc gia, trên 90% các sản phẩm KH và CN, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh được giới thiệu, quảng bá và giao dịch tại sân giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình; xây dựng cơ sở dữ liệu 5 - 7 nhóm chuyên gia theo từng ngành, lĩnh vực phục vụ việc tư vấn, thẩm định, phân bổ nhiệm vụ KH và CN, chương trình và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu còn lại của đề án, Sở KH và CN tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đổi mới cơ chế tổ chức quản lý các chương trình, đề tài, dự án KH và CN theo hướng ưu tiên, tập trung vào các lĩnh vực KH và CN có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh thành lập các doanh nghiệp KH và CN, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường quảng bá và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sản giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình...

THU HOÀI

212 công trình, giải pháp tham gia hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh

Chiều ngày 27/6, Ban tổ chức hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ X và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ triển khai công việc.

Đến ngày 31/5, Ban tổ chức hội thi đã nhận được 212 công trình, giải pháp dự thi ở tất cả các lĩnh vực của đội ngũ cán bộ, công đoàn viên chức, nhân dân lao động trong tỉnh. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thu hút nhiều đề tài, giải pháp dự thi nhất, ngành giáo dục huyện Tiền Hải là đơn vị có nhiều đề tài, giải pháp tham gia hội thi nhất. Số giải pháp dự thi vượt chỉ tiêu đề ra, đa số các giải pháp bảo đảm chất lượng và đủ tiêu chí vào vòng chung khảo, nhiều giải pháp có chất lượng tốt. Hội

đồng sơ khảo đã chấm, phân loại và lựa chọn 200 giải pháp đủ điều kiện vào vòng chung khảo. Việc tổng hợp và chấm điểm các giải pháp dự thi sẽ diễn ra trong tháng 7. Sau đó, Ban tổ chức sẽ đi kiểm tra thực tế các giải pháp dự kiến đạt giải cao. Lễ tổng kết và trao giải hội thi dự kiến diễn ra vào tháng 11/2023.

Đối với cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, đến ngày 31/5, Ban tổ chức đã nhận được 208 hồ sơ tham gia dự thi ở tất cả các lĩnh vực của học sinh khối trường tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh, trong đó, 200/208 hồ sơ đủ điều kiện vào vòng chung khảo. Lĩnh vực dự thi sinh hoạt gia đình chiếm số lượng lớn mô hình dự thi. Các đơn vị có nhiều mô hình tham gia dự thi nhất là

TU ANH

Gần 21.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Chiều ngày 27/6, gần 21.000 thí sinh đến điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi tốt nghiệp THPT.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh được cán bộ coi thi quán triệt quy định, quy chế của kỳ thi, trong đó nhấn mạnh các mốc thời gian quan trọng. Mỗi buổi thi, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào điểm thi để dự thi. Về thời gian làm bài thi, môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút, môn Ngoại ngữ 60

phút; các bài thi Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên mỗi môn thi thành phần kéo dài 50 phút. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trừ trường hợp khẩn cấp.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có gần 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.423 thí sinh thi để xét tốt nghiệp và 18.906 thí sinh dùng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tại 35 điểm với 896 phòng, 76 phòng chờ và 35 phòng thi dự phòng;

điều động trên 3.000 người thuộc ngành giáo dục tham gia kỳ thi theo quy định của quy chế thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động 105 giám sát viên từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Mở - Đại chất về Thái Bình để phối hợp với tỉnh tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sáng ngày 28/6, các thí sinh dự thi môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận.

LAN ANH